

Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche



Sinh trưởng tại miền Đông Tây Tạng vào năm 1937, **Trưởng Lão Đại Sư Garchen Rinpoche** là hoá thân của một vị đại thành tựu giả tên Siddha Gar vào thế kỷ 13 - là đệ tử tâm truyền của vị Tổ lừng danh Kyobpa Jigten Sumgon. Đại Sư Garchen Rinpoche cũng chính là hiện thân của Đại Thành Tựu Giả Thánh Thiên (Aryadeva) trong thời đại Cổ Ấn, tức là hiện thân của vị đệ tử dẫn sanh từ bông sen của ngài Long Thọ Bồ Tát.

Đại Sư Garchen Rinpoche được tuyên nhận là một hoá thân vào năm lên 7 tuổi. Sau đó, khi tròn 22 tuổi, vừa hoàn tất được 2 năm rưỡi ẩn tu thì Tây Tạng đã bị Trung Quốc cưỡng chiếm và ngài đã bị giam cầm trong suốt 20 năm, trải qua cuộc Cách Mạng Văn Hoá trong lao tù. Trong thời gian sống trong lao tù, Đại Sư Garchen Rinpoche đã tiếp tục thọ pháp từ bốn sư của ngài là đại tôn sư Khenpo Munsel và miên mật tu tập trong kín đáo; tuy trải qua bao gian khổ nhưng ngài vẫn không sờn lòng. Khi được thả ra khỏi lao

từ và trong hoàn cảnh đổi mới, ngài trở về lại làng cũ, xây dựng lại tu viện cũ của ngài và trùng tu lại thêm mấy chục tu viện khác nữa ở khắp vùng Kham tại miền đông Tây Tạng. Vào ban đêm, trong suốt 10 năm ròng ở tu viện làng Gar, Đại Sư Garchen Rinpoche thường ngồi thiền suốt đêm trên một chiếc bàn thấp trong liêu phòng chứ không hề đặt lưng xuống ngủ. Khi ngồi trên chiếc bàn thấp, nếu ngài buồn ngủ và nghiêng người té xuống đất thì lập tức, ngài tỉnh dậy và leo trở lại lên bàn để tiếp tục công phu thiền định

Ngài được biết đến rất nhiều qua tình yêu thương và tâm từ bi vô bờ bến dành cho tất cả chúng sinh không sót một ai. Trên tay ngài lúc nào cũng liên tục xoay chiếc kinh luân để phóng toả năng lượng từ bi đến cho muôn người, muôn loài. Ngài nguyện theo hạnh của đức Quan Âm-Tara, gieo nhân hạnh phúc an lạc, dành tất cả thời gian còn lại trong đời để đi hoằng hoá, phổ độ chúng sinh. Hàng năm ngài được thỉnh mời đi thuyết giảng ở khắp nơi trên thế giới từ Âu sang Á. Đi đến đâu, ngài cũng hết lòng muốn truyền bá các giáo lý về **Nhân Quả**, cũng như các giáo huấn tinh tuý trong tập luận giải nổi tiếng mà ngài rất trân quý mang tên **Ba Mươi Bảy Pháp Hành Bồ Tát Đạo** của đại luận sư Ngulchu Thogme Zangpo.